
 วันท่ี  22  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-คู่ค้าเพื่อก าหนด
มาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยัง
หนุนตลาด 

 

 

กยท.อยูร่ะหวา่งหารอืเอกชน-คูค่า้เพือ่ก าหนดมาตรการแกป้ญัหาราคายาง มอง H2/60 

ปจัจยัพืน้ฐานยงัหนุนตลาด 

 

ส านักขา่วอนิโฟเควสท ์(IQ) -- พฤหัสบดทีี ่22 มถินุายน 2560 11:46:55 น. 

 

นายธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) กลา่วถงึการแกปั้ญหาราคายางผันผวน

ตัง้แตช่ว่งปลายเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา กยท.ไดเ้ชญิผูป้ระกอบกจิการยางเอกชนรายใหญข่องประเทศ 

ไดแ้ก ่บมจ. ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ี(STA), บรษัิท วงศบ์ณัฑติ จ ากดั บรษัิท เซาทแ์ลนด ์รับเบอร ์จ ากดั และ

ลา่สดุยังมผีูแ้ทนจากบรษัิทผูส้ง่ออกรายใหญอ่กี 2 บรษัิท คอื บมจ. ไทยฮัว้ยางพารา  และ บมจ. ไทยรับ

เบอรล์าเท็คซค์อรป์อรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) หรอื TRUBB รว่มหารอืแนวทางแกไ้ขสถานการณ์ราคายาง

ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังไดห้ารอืกบับรษัิทตา่งประเทศหลายแหง่ทีเ่ป็นคูค่า้รายใหญข่อง กยท. เชน่ 

บรษัิท ไหห่นาน (สงิคโปร)์ จ ากดั บรษัิท ชโินแคม จ ากดั ในการหาแนวทางดา้นราคาซือ้ขายระหวา่งประเทศ

เชน่กนั ซึง่ตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ระดับ ทัง้ระดับตลาดทีม่กีารซือ้ขายลว่งหนา้ และตลาดการซือ้ขายภายในประเทศ 

 

อยา่งไรก็ตาม มาตรการตา่งๆ อยูร่ะหวา่งการหารอืแนวทางเพือ่รว่มมอืกนัในอนาคต แตค่าดวา่ตลาดยางพารา

ในชว่งครึง่ปีหลังนัน้ ปัจจัยพืน้ฐานยังเป็นเรือ่งทีด่อียู ่ทัง้ความตอ้งการใชย้าง และปรมิาณยางพาราทีอ่อกสู่

ทอ้งตลาด ขณะเดยีวกนัจะเนน้การแกปั้ญหาเรือ่งการเก็งก าไรราคายางในตลาดซือ้ขายยางลว่งหนา้ แตโ่ดย

ภาพรวมแลว้ยางยังคงเป็นพชืเศรษฐกจิทีจ่ะเตบิโตในอนาคต 

 

"สิง่ส าคัญ คอื ตลาดซือ้ขายลว่งหนา้จะตา่งจากตลาดสง่มอบจรงิ ตลาดสง่มอบจรงิ ถา้มกีารตัดสนิใจซือ้วันนี้ 

ราคามันเกดิขึน้ทันท ีสว่นตลาดซือ้ขายลว่งหนา้ เป็นการซือ้ขายบนกระดาษแผน่เดยีว เพราะฉะนัน้ตลาดจะ

ไมไ่ดรั้บผลกระทบมาก แตเ่ราในฐานะผูผ้ลติจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบ จงึอยากแนะน าวา่ควรมกีารแยกตลาด

ออกมา อยา่เอาสองตลาดมาพันกนั ในทีส่ดุ ถา้เราเอาตลาดซือ้ขายลว่งหนา้มาเป็นตัวก าหนดการซือ้ขายจรงิ

เพยีงอยา่งเดยีว ผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทีส่ดุก็คอืเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนัน้ ควรมกีารบรหิารจัดการทัง้ 2 

ตลาด ใหม้คีวามชดัเจน" นายธธัีช กลา่ว 

 

สว่นการหารอืรว่มกบัตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถงึผูป้ระกอบกจิการยางทัง้

ในและตา่งประเทศ ไดห้ารอืในประเด็นปัญหาส าคัญใน 3 เรือ่งหลัก คอื 1.การใช ้พ.ร.บ.ควบคมุยาง พ.ศ. 

2542 ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบการท างานทัง้ระบบ โดยกระทรวง

เกษตรฯ จะออกประกาศแตง่ตัง้พนักงาน กยท.เป็นเจา้หนา้ทีใ่ชอ้ านาจตาม พ.ร.บ. ควบคมุยาง มาตรา 41 ให ้

มปีระสทิธภิาพ 

 

2.รัฐบาลจะเรง่ผลักดันการใชย้างพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิง่ขึน้ ซ ึง่ในสว่นของ

ภาครัฐนัน้ ปีงบประมาณ 2560 เหลอืเวลาอกี 3 เดอืน ในการเรง่รัดใหแ้ตล่ะหน่วยงานด าเนนิการใหเ้กดิการใช ้

ยางใหไ้ดม้ากทีส่ดุ รวมทัง้ในปี 2561 จะผลักดันใหม้กีารตัง้งบประมาณของแตล่ะภาคสว่นในการทีจ่ะใชย้าง

ในภาครัฐมากขึน้ เป็นการสง่เสรมิการใชย้างในรปูแบบหรอืนวัตกรรมตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิการแปรรปูมากขึน้ ใน

สว่นของภาคเอกชนจะเป็นการรว่มมอืและรณรงคใ์หห้ันมาบรโิภคผลติภัณฑท์ีท่ าจากยางพาราภายในประเทศ

ใหม้ากขึน้ โดยเนน้การแปรรปูเป็นผลติภัณฑจ์ากยางพาราเพือ่เพิม่มลูคา่ ซึง่ขณะนี้ กยท. เดนิหนา้รว่มกบั

ภาคเอกชนผลติยางลอ้ ภายใตโ้ครงการยางลอ้ประชารัฐ แบรนด ์TH -TYRE เป็นการใชย้างทีผ่ลติ 
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ภายในประเทศผา่นสหกรณ์ชาวสวนยาง และมบีรษัิททีไ่ดม้าตรฐานอยา่งบรษัิท ดสีโตน จ ากดั มาเป็นผูผ้ลติ

ยางลอ้ ทัง้นี้ กยท.พรอ้มเปิดรับทกุบรษัิททีส่นใจจะลงทนุแปรรปูผลติภัณฑย์างประเภทตา่งๆ รว่มกนั โดย

ขณะนี้ผูส้นใจลอ้ยางแบรนด ์TH-TYRE สามารถสัง่ซือ้กบั กยท.ทั่วประเทศได ้

และ 3.ระบบตลาดภายในประเทศ กยท.ผลักดันการซือ้ขายจรงิ ตัง้แตต่ลาดระดับทอ้งถิน่ของ กยท. เพือ่ลด

ความเสีย่งหรอืการเก็งก าไรจากตลาดซือ้ขายลว่งหนา้ และเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถงึตลาดและการบรกิาร

ไดม้ากขึน้ รวมถงึตลาดกลาง 6 แหง่ ของ กยท. จะรองรับผลติภัณฑแ์ปรรปูทีม่คีณุภาพเพือ่เพิม่มลูคา่

ยางพารา นอกจากนี้ยังมตีลาดกลางระดับภมูภิาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คอื ประเทศไทย มาเลเซยี และ

อนิโดนีเซยี ซึง่ กยท.ไดเ้ดนิหนา้ผลักดันใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

 

 

 

--อนิโฟเควสท ์โดย ธนวัฏ เสอืแยม้/รัชดา โทร.02-2535000 ตอ่ 317 อเีมล:์ rachada@infoquest.co.th-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  16  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  รมว.เกษตรและสหกรณ ์สั่งการผู้ว่า กยท. เจรจา
กับ 2 ประเทศผู้ผลิตยางฯ 

สรุปข่าวประจ าสัปดาห์ ( 12-16 มิ.ย. 2560 ) 
 
13 ม.ิย. 60 

มตคิณะรฐัมนตร ี

มต ิครม.ตอ่อาย ุ4 แนวทาง ดแูลราคายางตอ่เนือ่ง 

นายณฐัพร จาตศุรพีทิกัษ ์ทีป่รกึษารัฐมนตร ีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีแถลงผลการประชมุ
คณะรัฐมนตร ี(ครม.) วา่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราตกต า่ 4 
แนวทาง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ(กนย.) ประกอบดว้ย ใหข้ยาย
ระยะเวลาโครงการสนับสนุนสนิเชือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแกส่ถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา
ตอ่ไปอกี 3 ปี เริม่ด าเนนิการตัง้แตว่ันที ่1 เม.ย.2560-31 ม.ีค.2563 โดยใหธ้นาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณเพือ่ชดเชย
ดอกเบีย้เงนิกูใ้หแ้กส่ถาบนัการเกษตรในอตัรารอ้ยละ 3 ตอ่ปี จากวงเงนิสนิเชือ่ 10,000 ลา้นบาท 
คดิเป็นเงนิชดเชย 300 ลา้นบาทตอ่ปี รวม 3 ปีเป็นเงนิ 900 ลา้นบาท การด าเนนิโครงการสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้กเ่กษตรกรชาวสวนยางในการชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางเพิม่เตมิอกี 11,460 
ครัวเรอืน จากทีผ่า่นมามเีจา้ของสวนยางและคนกรดียางไดรั้บความชว่ยเหลอืแลว้ 675,751 
ครัวเรอืน การขยายระยะเวลาช าระคนืเงนิกูโ้ครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพือ่รักษา
เสถยีรภาพราคายาง 19,406 ลา้นบาท และโครงการสรา้งมลูภัณฑก์นัชนรักษาเสถยีรภาพราคายาง 
8,768 ลา้นบาท รวมเงนิคงคา้ง 28,174 ลา้นบาท ออกไปจากเดมิวันที ่31 พ.ค.2560 เป็นวันที ่31 
พ.ค.2563 และโครงการสนับสนุนสนิเชือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแกผู่ป้ระกอบกจิการยาง ระยะเวลา
โครงการตัง้แตเ่ดอืนพ.ค.2560-เม.ย.2562 เพิม่วงเงนิอกี 10,000 ลา้นบาท โดยใหใ้ชแ้หลง่สนิเชือ่
วงเงนิกูเ้ดมิจากธนาคารพาณชิยท์ีผู่ป้ระกอบการใชบ้รกิารอยูแ่ลว้ ซึง่รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบีย้
ในอตัราตามทีจ่า่ยจรงิแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 3 ตอ่ปี จ านวนไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท จากวงเงนิเดมิ 10,000 
ลา้นบาท 

 

14 ม.ิย. 60 
 

รมว.เกษตรและสหกรณ ์ส ัง่การผูว้า่ กยท. เจรจากบั 2 ประเทศผูผ้ลติยางชว่งปลายสปัดาห์

นี ้เพือ่สรา้งตลาดกลางยางพาราระดบัภมูภิาค ลดปญัหาการสง่ออก และแกป้ญัหาราคายาง
ตกต า่ 
พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กลา่ววา่ไดส้ัง่การให ้
ผูว้า่การยางแหง่ประเทศไทย หรอื กยท. เดนิทางไปเจรจาหารอืกบัประเทศอนิโดนีเซยีและ
มาเลเซยีในวันเสารน์ี้ เพือ่ก าหนดปรมิาณการผลติ การขาย และการสง่ออกรว่มกนั รวมทัง้หาแนว
ทางการสรา้งตลาดกลางยางพาราระดับภมูภิาค เพือ่เพิม่ชอ่งทางการจ าหน่ายผลผลติยางพาราของ
ชาวสวนยาง , สรา้งความเป็นธรรมระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย และจะตอ้งเป็นตลาดทีม่กีารสง่มอบยาง
จรงิ ซือ้ขายจรงิ เพราะปัจจบุนัเป็นการซือ้ขายยางลว่งหนา้ ซึง่ท าใหเ้กดิการสรา้งกระแสป่ันราคาได ้
และสง่ผลราคายางจรงิในตลาดผันผวน ทัง้นี้ เรง่ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีนี้(60) 
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วันท่ี  21  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  รองผู้ว่าฯ ยะลา น าชาวพุทธหล่อเทียนพรรษา 
“หลอมรวมใจ ใส่เทียนพรรษา” 
 

 

รองผู้ว่าฯ ยะลา น าชาวพุทธหล่อเทียนพรรษา “หลอมรวมใจ ใส่เทียนพรรษา” ถวาย 9 วัด อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

      
 

 
 

รองผูว้า่ราชการจังหวัดยะลา น าชาวพทุธหลอ่เทยีนพรรษา “หลอมรวมใจ ใสเ่ทยีนพรรษา” ถวาย 9 

วัด อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ 

วันนี้ (21 ม.ิย. 60) ทีห่อประชมุโรงเรยีนคณะราษฎรบ ารงุ 2 ยะลา นายวรเชษฐ ์พรมโอภาษ รองผูว้า่

ราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกจิกรรม “หลอมรวมใจ ใสเ่ทยีนพรรษา” ซึง่คณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนคณะราษฎรบ ารงุ 2 ประกอบดว้ย เทศบาลต าบลยโุป ชมรมผูส้งูอายตุ าบลยโุป การยาง

แหง่ประเทศไทย จงัหวดัยะลา สภาวัฒนธรรมต าบลยโุป ทหาร รอ้ย ร.15231 หน่วยเฉพาะกจิยะลา 12 

โรงเรยีนผูส้งูอาย ุและโรงเรยีนคณะราษฎรบ ารงุ 2 ยะลา จัดขึน้เพือ่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิน่ทีป่ฎบิตั ิ

สบืตอ่มายาวนาน 

ตลอดจนสง่เสรมิใหป้ระชาชนทีนั่บถอืพทุธศาสนาไดร้ว่มกจิกรรมตามหลักศาสนา โดยมนีายสมผัส 

นวลแกว้ ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนคณะราษฎรบ ารงุ 2 คร ูนักเรยีน ผูป้กครอง 

สว่นราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยโุป และบรเิวณใกลเ้คยีงเขา้รว่มกจิกรรมหลอ่เทยีนพรรษา 

จ านวน 300 คน เพือ่น าเทยีนพรรษาไปถวายวัด 9 วัด ในต าบลยโุป และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงประกอบดว้ย วัดยปูา

ราม , วัดทุง่ยาม ู, วัดคลองทรายใน , วัดนางโอ , วัดควนนอ้ย , ส านักสงฆแ์มล่าน , วัดบา้นคลา้ , วัดทุง่ยอ 

และวัดปลักปรอื ในชว่งพธิถีวายเทยีนจ าน าพรรษา เนื่องในวันเขา้พรรษา ระหวา่งวันที ่5-7 ก.ค. 60 

ส าหรับการจัดกจิกรรมหลอ่เทยีนพรรษา และน าไปถวายวัดกอ่นเขา้พรรษาครัง้นี้ จัดขึน้สบืเนื่องจาก

สมัยกอ่นพระภกิษุสงฆย์ังไมม่ไีฟฟ้าใช ้ชาวบา้นจงึหลอ่เทยีนพรรษาถวายพระภกิษุสงฆ ์เพือ่ใชจ้ดุใหแ้สง

สวา่งในการปฎบิตักิจิวัตรตา่งๆ เป็นพทุธบชูาตลอด ระยะเวลา 3 เดอืน 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://webhost.cpd.go.th/csb7/indexcsb7.html&ei=NThlVbjlB4yWuQTknIGYCQ&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNHWMSbz4mLDuS5pIFtU8-EFWpn2jQ&ust=1432783233929087


 

วันท่ี  19  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  ชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกร/องค์กร
เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราตกต่ า 
 

 

ชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาราคายางพาราตกต่ า 

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้สรุปผลการประชุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ า 
ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การผลิต และการตลาด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้เพิ่ม โดยวิธีการรวมซื้อ-รวมขาย โดยใช้
แนวทางตามโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ (ยางพารา) ในทุกพื้นท่ี 

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีโรงงานแปรรูป 
ยางพารา ขั้นต้น/ขั้นปลาย เพื่อน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายแก่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง เช่น โรงงานปั่นน้ า
ยางข้น/โรงงานรมควัน/โรงงานผลิตภัณฑ์สินค้าจากยางพารา ตลอดจนสนับสนุนท้ังด้านเทคโนโลยี 
เงินทุน การตลาดแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มีปริมาณมากกว่า
ส่งออกของผลผลิตยางขั้นต้น เช่น การใช้ยางพาราท าถนน สนามกีฬา ต่างๆ นอกจากนี้จะขอ
ความร่วมมือให้การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งตลาดการยางประมูลยางพารา Thaicom 
ซึ่งเป็นตลาดซื้อ-ขายแบบเดียวกับต่างประเทศ และให้ด าเนินการอย่างจริงจัง อันเป็นการสร้าง
เสถียรภาพราคายางพาราต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งท่ีมา : สวท.ตรัง 
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วันท่ี  22  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  กยท. เผยผลหารือแก้ปัญหาราคายางกับภาค
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน เกษตรฯ เตรียม
ตั้ง กยท.ใช้อ านาจ ม.41 พ.ร.บ.ควบคุมยาง 
 

 

กยท. เผยผลหารือแก้ปัญหาราคายางกับภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน เกษตรฯ เตรียม
ตั้ง กยท.ใช้อ านาจ ม.41 พ.ร.บ.ควบคุมยาง 

 

 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 การยางแห่งประเทศไทย เผยผลหารือแนวทางแก้ปัญหาราคายาง 
ร่วมกับภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ เตรียมประกาศตั้งพนักงาน 
กยท. ใช้อ านาจตาม มาตรา 41 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้มีประสิทธิภาพ ชูการแปรรูปยางสู่
ผลิตภัณฑ์ ผลักดันใช้ยางภายในประเทศให้เป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดซื้อขายยางพาราไทย 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า  กยท. ได้หารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทน
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการยางทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ส าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ  ประเด็นที่ 1 การใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ.  2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้ง
พนักงาน กยท. เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา  41 ให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ 
2 รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของ
ภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการให้เกิดการใช้
ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางใน
ภาครัฐมากข้ึน เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วน
ของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท าจากยางพาราภายในประเทศให้
มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพ่ิมมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับ
ภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรนด์ TH -TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิต
ภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จ ากัด มาเป็นผู้ผลิต  

 



ยางล้อ ทั้งนี้ กยท. พร้อมเปิดรับทุกบริษัทท่ีสนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดย
ขณะนี้ ผู้สนใจล้อยางแบรนด์  TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้  ประเด็นสุดท้าย ระบบตลาด
ภายในประเทศ กยท. ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพ่ือลดความเสี่ยงหรือการ
เก็งก าไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากข้ึน รวมถึง
ตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ ยังมี
ตลาดกลางระดับภูมิภาค ( RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท.ได้
เดินหน้าผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการแก้ปัญหาราคายางผันผวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา กยท. ได้เชิญผู้ประกอบกิจการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จ ากัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้
ส่งออกรายใหญ่อีก 2 บริษัท ทั้ง บริษัท ไทยฮั้วยางพาราจ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์
ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ 
นอกจากนี้ ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท ไห่หนาน 
(สิงคโปร์) จ ากัด บริษัท ชิโนแคม จ ากัด ในการหาแนวทางด้านราคาซ้ือขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้อง
แก้ไขท้ัง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือแนวทางเพ่ือร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปี
หลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องท่ีดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด 
ขณะนี้ จะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องการเก็งก าไรราคายางในตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้ว ยาง
ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเติบโตในอนาคต 

 “สิ่งส าคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจ
ซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้น
ตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะน าว่าควรมีการแยก
ตลาดออกมา อย่าเอาสองตลาดมาพันกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวก าหนดการซื้อขาย
จริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 
ตลาด ให้มีความชัดเจน” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 

  

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท. 

 

 

 

 



 วันท่ี  16  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  กยท. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการใช้
ยางในประเทศ ย้ า ทุกภาคส่วนร่วมใช้ยางภายในประเทศให้
มากขึ้น 
 

 

กยท. เดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ย า้ ทุกภาคส่วนร่วมใช้ยาง

ภายในประเทศให้มากขึน้ 

 

การยางแหง่ประเทศไทยพรอ้มเดนิหนา้ผลักดันมาตรการสง่เสรมิการใชย้างใน

ประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ย ้า หากทกุสว่นงานรว่มกนัสนับสนุนการใชย้างในประเทศให ้

เพิม่มากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิัตติามแนวทางนโยบายฯ อยา่งเป็นรปูธรรมตอ่ไป 

ดร.ธธีชั สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย  กลา่วเผยวา่ กยท. 
ในฐานะองคก์รทีม่บีทบาทหลักในการพัฒนายางพาราทัง้ระบบแบบครบวงจร ทัง้นี ้
เพือ่ใหป้ระเทศไทยกา้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลางผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมยาง โดย กยท. 
ไดด้ าเนนิการสง่เสรมิและสนับสนุนตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการให ้
หน่วยงานตา่งๆ หันมาใชย้างพารามาเป็นวัตถดุบิในการแปรรปูเกดิเป็นเป็นผลติภัณฑ ์
และสนิคา้ตา่งๆ ภายในประเทศ รวมถงึดา้นสาธารณูปโภค อาท ิการท าถนนยางพารา 
แผน่ปพูืน้ยางพารา  โดยเฉพาะถนนยางพารานัน้ ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา มกีาร
พัฒนางานวจัิยโดยการทดลองน ายางพาราไปเป็นสว่นผสมในการท าถนน ซึง่การท า
ถนนยางพารา มหีลายกระบวนการและขัน้ตอนทีเ่ป็นตอ้งใหค้วามส าคัญไมเ่พยีงแค่
การเลอืกยางไปผสมกบัสารประกอบอืน่ๆ ท าถนนเทา่นัน้ แตก่ระบวนการในการ
พัฒนาใหไ้ดม้าตรฐาน เพือ่ความปลอดภัยของผูใ้ชถ้นน รวมถงึ กระบวนการบรหิาร
จัดการเพือ่การลงทนุ เป็นสิง่ทีห่ลายฝ่ายจะตอ้งรว่มกนัผลักดัน ซึง่รัฐบาลนีไ้ดใ้ห ้
ความส าคัญในการสง่เสรมิการใชย้างในหน่วยงานรัฐใหเ้กดิขึน้เป็นรปูธรรม  

“ดา้น กยท. ไดเ้ดนิหนา้ผลักดันหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิในระเบยีบวา่ดว้ย
การพัสดใุนสว่นของผลติภัณฑแ์ปรรปูจากยางทีไ่ดรั้บมาตรฐาน มอก. เพือ่ใหก้าร
จัดซือ้จัดจา้ง เพือ่ใหห้น่วยงานตา่งๆ สามารถด าเนนิการตัง้งบประมาณได ้ฉะนัน้ คาด
วา่ในปีตอ่ไป หน่วยงานตา่งๆ ในประเทศ ซึง่สามารถน ายางพาราไปใชเ้พือ่ท าถนน ปู
พืน้ หรอืผลติภัณฑใ์ดๆ ก็ตามทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานแลว้ จะเป็นโอกาสในการ
เพิม่ปรมิาณการใชย้าง และสง่เสรมิการน ายางพาราไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ภายในประเทศใหม้ากทีส่ดุ” ผูว้า่การ กยท. กลา่วเพิม่เตมิ 

  
 



 ดร.ธธีชั กลา่ววา่ ขณะเดยีวกนั กยท. ไดน้ ารอ่งเดนิหนา้รว่มมอืกบั
บรษัิทเอกชนทีผ่ลติยางลอ้ น่ันคอื “ดสีโตน” ซึง่เป็นแบรนดย์างลอ้ของไทยทีส่ง่ขาย
ทั่วโลก ทัง้ในแถบเอเชยีและยโุรป ซึง่อตุสาหกรรมยานยนต ์เป็นอตุสาหกรรมหลักที่
น าผลผลติจากยางพาราไปแปรรปูเป็นสว่นประกอบรถยนตป์ระเภทตา่งๆ มากทีส่ดุ 
ภายใตแ้บรนด ์ THAI-TYRE เป็นโครงการยางลอ้ประชารัฐ ทีผ่ลติจากวัตถดุบิชัน้
เยีย่มของชาวสวนยางไทย ผลติจากบรษัิทคนไทยทีม่มีาตรฐาน คณุภาพสากล และ
เป็นผลติภัณฑย์างทีเ่กดิจากการบรูณาการจากองคก์ร 3 ภาคสว่น ไดแ้ก ่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร ซึง่ในระยะเวลา 2 ปี มเีป้าหมายการใชย้าง
ภายในประเทศเพิม่ขึน้อยา่งนอ้ยจ านวน 100,800 กโิลกรัม  
  “อยา่งไรก็ตาม ยังมผีลติภัณฑ ์หรอืธรุกจิภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการใชย้างพาราของประเทศใหเ้พิม่มากขึน้ หากทกุภาคสว่น รว่มกนัใช ้

ยางภายในประเทศใหม้ากขึน้โดยปฏบัิตอิยา่งเป็นรปูธรรม จะเป็นการแสดงใหผู้ซ้ ือ้
และนานาประเทศ เชือ่ม่ันไดว้า่ ประเทศไทยมคีวามเขม้แข็งและผลผลติยางพารา
ของไทยมคีณุภาพ ซึง่จะชว่ยสรา้งความย่ังยนืใหก้บัพชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญของ
ประเทศ และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศชาตติอ่ไป” ดร.ธธีัช กลา่วทิง้ทา้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  22  ม.ิย. 60 
หัวข้อข่าว  กยท. งัด 3 มาตรการ ควบคุมยาง ผลักดันใช้
ยางในประเทศ และพัฒนาตลาดยาง แก้ปัญหาราคายาง
ด่วน 

 

กยท. งัด 3 มาตรการ ควบคุมยาง ผลกัดันใช้ยางในประเทศ และพฒันาตลาดยาง แก้ปัญหาราคา
ยางด่วน 

      

 

 

 

การยางแห่งประเทศไทย เผยผลหารือแนวทางแก้ปัญหาราคายาง ร่วมกบัภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน 
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมประกาศต้ังพนักงาน กยท. ใช้อ านาจตาม มาตรา 41 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542ให้มี
ประสิทธิภาพ ชูการแปรรูปยางสู่ผลติภัณฑ์ ผลกัดันใช้ยางภายในประเทศให้เป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดซ้ือขาย
ยางพาราไทย 
 

 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย เผยวา่ กยท. ไดห้ารือร่วมกบัตวัแทนเกษตรกร ตวัแทนสถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผูป้ระกอบกิจการยางทั้งในและต่างประเทศ เก่ียวกบัประเดน็ปัญหาส าคญั 3 ประเดน็หลกั คือ  
 

ประเด็นท่ี 1 การใช ้พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการ
ท างานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนกังาน กยท. เป็นเจา้หนา้ท่ีใชอ้  านาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง 
มาตรา 41 ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 



ประเด็นท่ี 2 รัฐบาลจะเร่งผลกัดนัการใชย้างพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในส่วนของภาครัฐนั้น 
ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการเร่งรัดใหแ้ต่ละหน่วยงานด าเนินการใหเ้กิดการใชย้างใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

รวมทั้งในปี 2561 จะผลกัดนัใหมี้การตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการท่ีจะใชย้างในภาครัฐมากข้ึน เป็นการส่งเสริม
การใชย้างในรูปแบบหรือนวตักรรมต่าง  ๆเพ่ือใหเ้กิดการแปรรูปมากข้ึน 

 

 ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงคใ์หห้นัมาบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ท าจากยางพาราภายในประเทศให้
มากข้ึน โดยเนน้การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
ประเด็นสุดท้าย ระบบตลาดภายในประเทศ กยท. ผลกัดนัการซ้ือขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดบัทอ้งถ่ินของ กยท. เพ่ือลดความเส่ียง
หรือการเก็งก าไรจากตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ และเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรเขา้ถึงตลาดและการบริการไดม้ากข้ึน รวมถึงตลาด
กลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา 
 

 นอกจากน้ี  ยงัมีตลาดกลางระดบัภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึง 
กยท.ไดเ้ดินหนา้ผลกัดนัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 ดร.ธีธชั  กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ในส่วนของการแกปั้ญหาราคายางผนัผวน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา กยท. 
ไดเ้ชิญผูป้ระกอบกิจการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) บริษทั วงศ์
บณัฑิต จ ากดั บริษทั เซาทแ์ลนด ์รับเบอร์ จ ากดั และล่าสุดยงัมีผูแ้ทนจากบริษทัผูส่้งออกรายใหญ่อีก 2 บริษทั ทั้ง บริษทั ไทย
ฮั้วยางพาราจ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ร่วมหารือแนว
ทางแกไ้ขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ 
 

 นอกจากน้ี  ยงัไดห้ารือกบับริษทัต่างประเทศหลายแห่งท่ีเป็นคู่คา้รายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษทั ไห่หนาน (สิงคโปร์) 
จ ากดั บริษทั ชิโนแคม จ ากดั ในการหาแนวทางดา้นราคาซ้ือขายระหวา่งประเทศเช่นกนั ซ่ึงตอ้งแกไ้ขทั้ง 2 ระดบั ทั้งระดบั
ตลาดท่ีมีการซ้ือขายล่วงหนา้ และตลาดการซ้ือขายภายในประเทศ อยา่งไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยูร่ะหวา่งการหารือแนวทาง
เพ่ือร่วมมือกนัในอนาคต แต่คาดวา่ตลาดยางพาราในช่วงคร่ึงปีหลงันั้น ปัจจยัพ้ืนฐานยงัเป็นเร่ืองท่ีดีอยู ่ทั้งความตอ้งการใชย้าง 
และปริมาณยางพาราท่ีออกสู่ทอ้งตลาด ขณะน้ี จะเนน้การแกปั้ญหาเร่ืองการเก็งก าไรราคายางในตลาดซ้ือขายยางล่วงหนา้ แต่
โดยภาพรวมแลว้ ยางยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีจะเติบโตในอนาคต  
 “สิ่งส าคญั คือ ตลาดซือ้ขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตดัสินใจซือ้วนันี ้ราคา

มนัเกิดขึน้ทนัที ส่วนตลาดซือ้ขายล่วงหน้า เป็นการซือ้ขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนัน้ตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก 

แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จงึอยากแนะน าว่าควรมีการแยกตลาดออกมา อย่าเอาสองตลาดมาพนักนั ใน

ท่ีสดุ ถ้าเราเอาตลาดซือ้ขายล่วงหน้ามาเป็นตวัก าหนดการซือ้ขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบท่ีสดุก็คือเกษตรกร

ชาวสวนยาง ดงันัน้ ควรมีการบริหารจดัการทัง้ 2 ตลาด ให้มีความชดัเจน” ดร.ธีธัช กล่าวทิง้ท้าย 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.ลงพืน้ท่ีจ.ระยอง จัดกิจกรรม CSR ปูพืน้ยางสนามเดก็เล่น ย า้ให้ความส าคัญการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ 

 

 การยางแหง่ประเทศไทย ลงพืน้ท่ี จ.ระยองจดักิจกรรม CSR เพื่อจดัท าพืน้สนามเด็กเลน่ด้วยยางพารา น าโดย

คณะผู้บริหาร พนกังานร่วมปพูืน้ยางสนามเด็กเลน่ โรงเรียนบ้านสรีะมนั หวงัสง่เสริมเป็นแหลง่พฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้าน

กีฬาแก่เยาวชน พร้อมปลกูผงัจิตส านกึพนกังาน กยท.แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ควบคูส่ง่เสริมการใช้ยางในประเทศ 

 นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานอนกุรรมการแสดงความรับผิดชอบตอ่

สงัคมของ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การ กยท. นายไพบลูย์ กิตติพงศ์วิวฒัน์ 

ผู้อ านวยการ กยท. จงัหวดัระยอง และคณะผู้บริหาร กยท. ลงพืน้ท่ีจดักิจกรรม CSR เพื่อจดัท าพืน้สนามเด็กเลน่ด้วย

ยางพารา ให้กบัโรงเรียนบ้านสรีะมนั เพื่อสง่เสริมเป็นแหลง่พฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชน โดยมีนายคณา

นนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรีะมนั คณะครู และนกัเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสรีะมนั 

ต าบลห้วยทบัมอญ อ าเภอชะเมา จงัหวดัระยอง  

 นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานอนกุรรมการแสดงความรับผิดชอบตอ่

สงัคมของ กยท. กลา่ววา่ กยท. ให้ความส าคญัในการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมควบคูไ่ปกบัการ

ด าเนินงานในด้านอื่นๆ ซึง่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในชมุชนขององค์กรหรือหนว่ยงาน เพื่อสร้างการ

มีสว่นร่วมทัง้จากคนในชมุชน หนว่ยงานภาครัฐ และผู้ เก่ียวข้องที่มีสว่นได้สว่นเสยี โดยโครงการยางปพูืน้สนามเด็กเลน่

ครัง้นีเ้ป็นกิจกรรมหนึง่ตามแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ กยท. ประจ าปี 2560 เน้นน า

ยางพารามาแปรรูปเป็นบลอ็กยางแล้วปพูืน้สนามเด็กเลน่แทนการปพูืน้ซีเมนต์หรือการท าเป็นพืน้สนามหญ้าแบบทัว่ไป ถือ

เป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกบัมาตรการสง่เสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมลูคา่และการใช้ยางภายในประเทศให้

มากขึน้ด้วย 

 ด้าน ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ กยท.ให้การสนบัสนนุการปพูืน้ยางสนามเด็ก

เลน่ให้แก่โรงเรียนบ้านสรีะมนั โดยน าบลอ็กยางพารามา จ านวน 900 แผน่ มาปเูป็นพืน้สนามเด็กเลน่ คิดเป็นพืน้ท่ี 



93.12 ตารางเมตร ซึง่มีการใช้ยางแทง่ STR 20 จ านวนประมาณ 1 ตนั มาเป็นวตัถดุิบในการแปรรูปเป็นบลอ็กยางใน

กิจกรรมนี ้ส าหรับบลอ็กยางพาราที่น ามาปพูืน้สนามเด็กเลน่ เป็นงานวิจยัของฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง กยท. 

ซึง่ผา่นมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมบลอ็กยางปพูืน้ เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุน่และสามารถรับ

แรงกระแทกได้เป็นอยา่งด ี

 “บลอ็กยางปพูืน้สนาม จะช่วยลดความรุนแรงของอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาตอ่เด็กหรือเยาวชนที่ใช้

เคร่ืองเลน่หรือท ากิจกรรมบนลานสนามเด็กเลน่นี ้ดงันัน้กิจกรรม CSR ในวนันี ้จะเป็นการน างานวิจยัของ กยท.ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมอยา่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ยางพาราภายในประเทศอยา่งมีศกัยภาพ อีกทัง้ยงัสามารถ

ยกระดบัชีวิต ความเป็นอยูข่องนกัเรียนและคนในชมุชนให้มีความปลอดภยัมากขึน้ด้วย” ผู้วา่การ กยท. กลา่ว  

 ขณะที่ นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรีะมนั กลา่ววา่ โรงเรียนบ้านสรีะมนัเป็น

โรงเรียนขยายโอกาสประจ าต าบลห้วยทบัมอญ มีนกัเรียนจ านวน 151 คน เปิดการเรียนการสอนในหลกัสตูรตัง้แตร่ะดบั

อนบุาลถึงระดบัมธัยมศกึษา เดิมสนามเด็กเลน่ของโรงเรียนจะมีลกัษณะเป็นพืน้ดินปลกูหญ้าทัว่ไป เมื่อทราบวา่การยาง

แหง่ประเทศไทยน ายางมาแปรรูปเป็นบลอ็กปพูืน้สนามเด็กเลน่ให้กบันกัเรียนแบบนีรู้้สกึดีใจมาก เพราะโรงเรียนขนาดเลก็

แบบนีถ้้าจะต้องใช้งบประมาณมาจดัสร้างเองคงเป็นเร่ืองที่แทบเป็นไปไมไ่ด้ สว่นเด็กนกัเรียนก็ตื่นเต้นและดีใจมาก พร้อม

ใจช่วยกนัยกบลอ็กยางมาตอ่เรียงกนัอยา่งสนกุสนาน 

 “บคุลากรของโรงเรียนบ้านสรีะมนัทกุๆ คน รู้สกึยินดีและขอขอบคณุ กยท.ถือเป็นเร่ืองที่ดีในการน าน า้ยางมา

แปรรูป ช่วยกนัสง่เสริมการใช้สตัถดุิบยางพาราในประเทศ สนามเด็กเลน่ปพูืน้ด้วยยางจะช่วยเพิ่มความปลอดภยัให้กบั

เด็ก รวมไปถึงเคร่ืองเลน่ตา่งๆ หากเป็นวตัถทุี่มีสว่นผลติจากยางก็จะดีกวา่การใช้โครงเหลก็ซึง่เมื่อใช้ไปเกิดสนิมก็จะเป็น

อนัตรายตอ่เด็กเลก็ได้” ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสรีะมนั กลา่ว 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
หน้า 17 
หัวข้อข่าว  Rubber Authority Of Thailand and 
Deestone Team Up For TH-TYRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
หน้า 64-65 
หัวข้อข่าว  IRCo เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง
ของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่วมกัน 

 



 

 

 

 

 



 ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
หน้า 72 
หัวข้อข่าว  กยท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
หน้า 34 
หัวข้อข่าว  กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางลุยขยาย
ตลาดยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ฉบับประจ าเดือนมิถุนายน 2560 
หน้า 25-27 
หัวข้อข่าว  ตามไปดูตลาดยางพารา 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


